

10/11/17 THỨ SÁU TUẦN 31 TN
Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Lc 6,1-8

6:1 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.

6:2 Nhưng có mấy người Phariseu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?"

6:3 Đức Giêsu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách à? Vua Đavít đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng?"

6:4 Vua vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi".

6:5 Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sabát ". Một ngày sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.

6:7 Các kinh sư và những người Phariseu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người.

6:8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh chỗi dậy, ra đứng giữa đây!" Người ấy liền chỗi dậy và đứng đó.

HÃY NGHĨ ĐẾN CÙNG ĐÍCH

"Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại." (Lc 16,8)

Suy niệm: Thấy triết gia Diogène cầm lều dựng bằng rao bán sự khôn ngoan ở giữa chợ thành phố Athens (Hy Lạp), một người sai đầy tớ cầm tiền ra mua. Cầm tiền trong tay, triết gia bảo: *"Anh hãy về đọc lại cho chủ nghe câu này: "Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích."* Người quản lý bất lương mới thuộc một phần bài học khôn ngoan, vì chỉ nghĩ đến giai đoạn sắp đến của cuộc đời mình. Anh khôn khéo dùng thời gian quản lý hiện tại để lo cho cuộc sống tương lai, khi cuộc sống ấy sắp rơi vào bế tắc. Thế nhưng, anh quên mất kết cục cuộc đời của anh sẽ thế nào khi anh luôn sử dụng những mảnh khoe gian xảo như vậy với đồng loại của mình.

Mời Bạn: Con người ngày nay trong công việc kinh doanh buôn bán thường tỏ ra mau mắn, khôn khéo, và đầy sáng kiến. Thế nhưng, với những công việc thiêng liêng như kinh nguyện, thánh lễ, hy sinh, thì lơ là, chậm chạp, thiếu sự đầu tư. Nếu chăm chú đầu tư cho đời sống tinh thần như cho công ăn việc làm, cuộc đời bạn đã tốt đẹp biết bao!

Chia sẻ: Người Ki-tô hữu tin rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời. Bạn có thường nghĩ đến cùng đích đời mình không?

Sống Lời Chúa: Tập nghĩ đến cùng đích của đời mình trong mọi công việc, để có những quyết định khôn ngoan, những chọn lựa xứng hợp.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, biết nhớ đến cùng đích của đời người trong mọi chọn lựa của mình. Xin cũng giúp chúng con biết sử dụng tốt đẹp những gì Chúa ban cho, để xây dựng Nước Trời ngay trong môi trường chúng con đang sống. Amen.*